

(qndn.vn) Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ xuân về, thanh niên cả nước lại náo nức lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trước ngày diễn ra lễ giao, nhận quân, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tham quan và dâng hương các khu di tích lịch sử; gặp gỡ, tọa đàm, nói chuyện truyền thống; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thăm, tặng quà... Nhiều địa phương các tỉnh phía Nam đã tổ chức hội trại tòng quân...

Tuy mỗi địa phương có những cách thức tổ chức và nội dung khác nhau nhưng tựu trung đều thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đối với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói riêng, công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, nhằm không ngừng xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh. Qua nhiều năm triển khai, việc tổ chức tốt các hoạt động động viên thanh niên lên đường đi

# Động lực cho thanh niên nhập ngũ



lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân và thanh niên nhập ngũ, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của quân đội, địa phương và gia đình. Đó là truyền thống, nét đẹp văn hóa của dân tộc ta

đối với những người lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thực tế cho thấy, không chỉ tổ chức tốt các hoạt động chia tay, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các địa phương và gia đình có

con em đi bộ đội còn thường xuyên "kết nối" với các đơn vị nhận quân đôi theo quá trình huấn luyện và trưởng thành của con em mình. Nhiều địa phương và gia đình đã bố trí thời gian vào ngày nghỉ, hay dịp tuyên thệ chiến sĩ mới lên đơn vị để thăm hỏi, động viên. Tận mắt thấy

điều kiện, cơ sở vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt và rèn luyện của đơn vị khang trang, sạch đẹp giúp cho lãnh đạo địa phương và gia đình càng thêm yên tâm, tin tưởng hơn khi gửi gắm con em mình vào đơn vị. Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương, gia đình với đơn vị đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý, huấn luyện và rèn luyện bộ đội; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân.

Đối với chiến sĩ mới, khó khăn và trở ngại lớn nhất những ngày đầu trong quân ngũ là chế độ nền nếp, cường độ huấn luyện và rèn luyện... luôn căng thẳng. Bởi vậy, ngoài việc bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, luôn cần có sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình và sự tận tình chỉ bảo, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị trực tiếp quản lý, huấn luyện bộ đội. Những việc làm cụ thể đó sẽ là liều thuốc tinh thần, là sợi dây gắn kết, tạo động lực lớn giúp mỗi chiến sĩ mới từng bước khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và ngày càng trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.

# Trở ngại trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(nhandan.com.vn) Mặc dù môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam có nhiều khởi sắc. Tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lan tỏa, nhiều bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, các trường đại học hướng ứng mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia các sự kiện ở nước ngoài để gọi vốn, tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư, nhà tư vấn cũng nhiều hơn... Tuy vậy, hoạt động này cần được cải thiện tránh tình trạng làm theo phong trào, không hiệu quả.

Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã nhận được khoản đầu tư lớn từ quỹ đầu tư trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và hoạt động thành công. Chẳng hạn, Công ty Vận chuyển Ship60 hiện nay là đối tác về công nghệ và vận chuyển hàng hóa siêu tốc cho các công ty lớn. Công ty cổ phần Hachi được hỗ trợ đầu tư nguồn vốn đã khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực cung cấp hệ thống trồng rau tự động cho các trang trại lớn hàng nghìn mét vuông, các nhà hàng, các hộ dân ở thành phố. Hệ thống cửa hàng bánh mì Kebab Torki được nhận sự bảo trợ, cố vấn, đầu tư từ chương trình của Bộ Khoa học

và Công nghệ cũng đã phát triển thành chuỗi kinh doanh nhượng quyền với hơn 60 địa điểm, giải quyết được hơn 300 việc làm trong vòng một năm.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời gian qua vẫn mang tính phong trào, chưa thật sự hiệu quả. Kết quả khảo sát của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu (GEN) cho biết, Việt Nam được xếp vào nhóm 20 nền kinh tế khởi nghiệp cao nhất nhưng lại nằm trong nhóm 20 quốc gia có khả năng thực hiện các kế hoạch kinh doanh thấp nhất. Đa phần các khởi nghiệp trẻ tập trung vào ý tưởng sản phẩm mà quên lên bài toán lớn về năng lực và khả năng vận hành của bản thân doanh nghiệp. Với môi trường kinh doanh năng động sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh, nhưng sự vấp ngã là điều khó tránh khỏi do "nhảy" vào thị trường quá nhanh. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc lưu ý, chất lượng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chất lượng của các doanh nghiệp tham gia là vấn đề cần quan tâm khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được đẩy lên như một phong trào. Tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải đi kèm với năng lực về quản trị. Ông Trịnh Minh Giang, Chủ tịch



nhóm công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điển danh kinh tế tự nhân Việt Nam cũng khuyến cáo: Hiện nay, có thể các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn được đầu tư, nhưng nếu hai năm đầu tiên, số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công không đạt đến 1%, sẽ không còn ai đầu tư. Đó chính là nguy cơ của hệ sinh thái khởi nghiệp nếu Việt Nam không nhìn ra điều cốt lõi. Chúng ta cần chọn doanh nghiệp nào thật sự có năng lực để tập trung phát triển. Đại diện Cục Phát triển thị

trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, điểm thuận lợi là các bạn trẻ của Việt Nam giỏi về công nghệ thông tin, có khả năng thâm nhập nhanh vào các mô hình kinh doanh mới, có những sáng tạo mới. Mạng lưới du học sinh Việt Nam trải khắp các trường đại học có uy tín trên thế giới và đang có sự liên kết, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước. Tuy nhiên, rào cản, thách thức đối với đa số các nhóm khởi nghiệp trong nước là vấn đề ngôn ngữ. Trong khi đó, muốn

gọi vốn quốc tế, hội nhập sân chơi chung với các nước khác, các doanh nghiệp phải cải thiện kỹ năng thuyết trình, cách chinh phục khách hàng, cách tiếp thị sản phẩm ra thị trường quốc tế. Về phía cơ quan quản lý, ngoài việc xây dựng thể chế, ban hành chính sách, tạo ra không gian làm việc chung, cung cấp phương tiện, kỹ thuật cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cần tạo ra môi trường để các bạn trẻ tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia tốt. Thực tế hiện nay, thiếu cơ chế đãi ngộ chuyên gia giỏi, tiếp nhận chuyên gia quốc tế, nhóm khởi nghiệp quốc tế về Việt Nam để các bạn trẻ có thể trực tiếp cọ xát, học tập. Ngoài ra, cơ chế đưa các bạn khởi nghiệp trong nước đến các trung tâm khởi nghiệp lớn trên thế giới và làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế chưa hoàn thiện. Hoạt động hỗ trợ, liên kết mới dừng ở phạm vi địa phương và phạm vi quốc gia, dẫn đến các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước khó có thể tạo ra mô hình kinh doanh quy mô toàn cầu. Do đó, cần quan tâm tính liên kết quốc tế, khả năng kêu gọi chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam và hoạt động đưa chuyên gia, nhà đầu tư, nhóm khởi nghiệp của chúng ta ra thị trường nước ngoài để trải nghiệm, học tập, kết nối. Cơ quan nhà nước và các nhà tư vấn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải cùng phối hợp thực hiện thì mô hình này mới mang lại hiệu quả.

## THIỆU NHI THÁI BÌNH... (Tiếp theo trang 1)

Tại Trường Tiểu học Minh Quang (Vũ Thu), Hội đồng Đội tỉnh vừa tổ chức phát động điểm phong trào thiếu nhi Thái Bình hưởng ứng tháng thanh niên và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2018.

Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018, các cơ sở đội trong tỉnh tổ chức cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng thi

đua thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên; thi đua trong học tập, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, "Đền ơn đáp nghĩa"; tiếp tục thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ nhằm tiết kiệm, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tại lễ phát động, Hội đồng Đội tỉnh đã tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Minh Quang; các em học sinh tham gia trồng cây, vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường. Nhân dịp này, Hội đồng Trường Tiểu học Minh Quang tổ chức ngày hội giao lưu tiếng Anh cho các em học sinh.

**XUÂN PHƯƠNG**

## HOẠT ĐỘNG... (Tiếp theo trang 1)

các thôn Đoàn Bản, Nhật Tảo. Ở cuộc thi vật cầu, đô vật Nguyễn Anh Tú, thôn Tây Nha giành giải nhất.

Ngày 3/3, lễ hội đến Trần Thái Bình tiếp tục với các hoạt động thi kéo lửa thổi cơm cán, kéo co.

Hội thi kéo lửa thổi cơm cán có sự tham gia của 8 đội đến từ các thôn của xã Tiến Đức. Trong trang phục truyền thống, mỗi đội cử 2 người khiêng niêu đất, 2 người nổi lửa. Với thời gian 30 phút, đội nào hoàn thành trước và chất lượng cơm ngon, trang

trí đẹp sẽ chiến thắng. Hội thi kéo co có 36 đội với gần 400 người là hội viên phụ nữ thuộc 35 xã, thị trấn và hội nữ doanh nhân trong huyện tham gia. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho xã Liên Hiệp, giải nhì cho xã Canh Tân, giải ba cho hai xã Thống Nhất, Duyên Hải.

**THANH BÌNH**

## Giải cờ tướng tỉnh năm 2018

Trong hai ngày 3 - 4/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức giải cờ tướng tỉnh năm 2018.

Tham dự giải có 80 kỳ thủ đến từ 12 câu lạc bộ cờ tướng trên địa bàn tỉnh. Các câu lạc bộ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván dành cho 3 nhóm tuổi: dưới 40 tuổi, từ 41 - 60 tuổi, 61 tuổi trở lên.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ

chức trao giải nhất nhóm tuổi dưới 40 cho kỳ thủ Trần Tuấn Ngọc, câu lạc bộ cờ tướng thành phố Thái Bình; nhất nhóm tuổi từ 41 - 60 cho kỳ thủ Nguyễn Văn Tâm, câu lạc bộ cờ tướng Tiến Hải; nhất nhóm tuổi 61 tuổi trở lên cho kỳ thủ Nguyễn Duy Doanh, câu lạc bộ cờ tướng người cao tuổi.

Giải đồng đội: câu lạc bộ cờ tướng Tiến Hải giành giải nhất; giải nhì thuộc về câu lạc bộ cờ

tướng thành phố Thái Bình; câu lạc bộ cờ tướng người cao tuổi giành giải ba.

Giải cờ tướng tỉnh được tổ chức với mong muốn tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, mang tính cạnh tranh công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các kỳ thủ được thi đấu cọ xát, nâng cao chuyên môn và thắt chặt tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ.

# Bốn bức ảnh Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

(vnexpress.net) Cuộc thi ảnh thường niên của tạp chí Mỹ Smithsonian nhận được 48.000 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia từ 155 quốc gia trên thế giới gửi về. 3 ảnh của tác giả Việt và 1 ảnh của tác giả nước ngoài chụp tại Việt Nam vào top đẹp nhất.

Cuộc thi sẽ kết thúc bình chọn vào ngày 26/3 và sẽ công bố kết quả ngày 27/3.



Bức ảnh "Lâm hương" của tác giả Trần Tuấn Việt chụp tại Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội. Ở các nước Phật giáo như Việt Nam, hương là một phần không thể thiếu trong những buổi cúng tế, lễ hội...



Tác phẩm "Ồ chợ" của tác giả Thanh Tran chụp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả cho biết, khi anh chụp ảnh ở một căn hộ đã tình cờ thấy người phụ nữ giữa những tấm ô che chắn trong chợ.



Tác phẩm "Bữa sáng ở chợ phiên" của tác giả Thong Huu. Tác giả giới thiệu ảnh: "Ồ miền Bắc Việt Nam, mọi người thường tới các phiên chợ diễn ra hàng tuần để mua bán, trao đổi hàng hóa cũng như làm giàu văn hóa bản địa. Và họ cũng thường ăn sáng tại đây".



"Người làm muối" là tác phẩm của Matty Karp chụp tại một đồng muối ở Việt Nam. Matty chia sẻ, anh đã chụp bức ảnh gốc từ màu sang đen trắng để nền đen, nhấn mạnh chủ thể là những người phụ nữ đang đổ muối.

## 3.000 người tham gia đồng diễn áo dài

(vtv.vn) Sáng ngày 4/3, màn đồng diễn của hàng nghìn tà áo dài Việt đã làm nức lòng du khách và người dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, có đến 3.000 người tham gia đồng diễn áo dài. Tiết mục đồng diễn được thực hiện bởi hàng nghìn phụ nữ, học sinh đến từ các đơn vị trên địa bàn Thành phố. Lần đồng diễn áo dài năm nay được thực hiện trên nền bài hát Tội yêu áo dài Việt Nam. Buổi đồng diễn mang tới cái nhìn khác lạ về áo dài Việt Nam khi không chỉ mang đến nét đẹp riêng cho mỗi người phụ nữ mà còn rất đẹp khi trở thành đồng phục, hội tụ với quy mô lớn.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp này còn diễn ra các hoạt động tôn vinh tà áo dài mang ý nghĩa đối với cộng đồng như tặng áo dài, điều hành áo dài...